

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ</p>	<p>60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี -เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีความสนพระทัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ทรงทุ่มเทพระวรกายและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของราษฎรในพื้นที่ชนบททุรกันดาร โดยมีทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ได้เสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เป็นการยกระดับการรักษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล ช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาชาติ ทำให้ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนมีความพร้อมเป็นโรงพยาบาลด้านโรคมะเร็งอย่างครบวงจร เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงดำเนินตามหลักคำสอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิ พอ.สว. ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2556 ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมอบหมายให้มาดูแลพอ.สว. เพราะงานนี้เป็นงานที่ได้ดูแลสุขภาพประชาชน เป็นงานที่ข้าพเจ้ารักและถนัด” ในโอกาสสมหามงคลเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย -เสนอข่าว ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่พระราชทานพระอนุญาต กำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ในปี 2560 นี้ กรมอนามัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ และเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลใส่ใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ สปริงนิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยถึงกรณีการบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ (4 ก.ค.) ว่า ปัญหาการบริโภคยาสูบเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้ป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาดบุหรี่ยังทำให้เห็นกับสูบนวนี่ใหม่ในกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสที่จะเป็นผู้เสพติดไปตลอดชีวิต รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณไปกับการรักษาผู้ป่วย คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียจากการสูบบุหรี่สูงถึง 74,884 บาท ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ดังนี้ 1.กำหนดห้ามขายหรือผลิตภัณฑียาสูบให้แก่ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3.ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก 4.กำหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ ปริตติ์ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต 5.ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรม CSR อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล หรือองค์กร ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 6.ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ยุค จุดขายปลีกที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเห็น 7.ห้ามแบ่งขายบุหรี่ยายมวน 8.เพิ่มโทษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท และ 9.กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลไม่ให้มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท.</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แสดงความขอบคุณรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนจนเกิด พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ซึ่งการมีกฎหมายใหม่นี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี และการจะทำให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย</p>	<p>ยุทธศาสตร์สมุนไพโรไทย</p> <p>-เสนอบทความ โดยนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การที่รัฐบาลส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรไทย โดยเฉพาะกรม.เห็นชอบแพทย์แม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 นั้นเป็นสิ่งดี เนื่องจากสมุนไพรไทยมีข้อได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 1.ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความหลากหลาย และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยมีส่วนแบ่งของตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับโลกน้อยมาก เนื่องจากติดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยังไม่ได้มาตรฐานสากล นับเป็นความท้าทายของ ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 2. ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งผลิตภัณฑ์สมุนไพรถือเป็นส่วนสำคัญที่สอดแทรกอยู่ในรายได้และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 3. ประเทศไทยมีตำรายาและตำราการแพทย์แผนไทยที่มีประวัติยาวนาน ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรามีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และอยู่ระหว่างการรวบรวมตำรายาครั้งใหญ่ "ตำรายาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" จะทำให้สามารถดึงความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถพัฒนาความรู้ในรูปแบบยาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ของการดูแลสุขภาพ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p>รองอธิบดีกรม พ.ประสบอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอข่าว กรณี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ขึ้นไปนมัสการพระธาตุนม ชั้น 3 และเกิดก๊วพลาดตกกระแทกพื้น จนได้รับบาดเจ็บ</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า จากที่ได้รับรายงานจาก นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ทราบว่า ขณะนี้ นพ.ณรงค์พักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.นครพนม อาการปลอดภัยดีแล้ว มีเพียงกระดูกหักบริเวณใบหน้าเล็กน้อย ยังสามารถเดินได้ด้วยตนเอง ตอนนี้มีมีอะไรน่าห่วง รอแค่ให้อาการคงที่ก่อนจะเคลื่อนย้ายมารักษาต่อที่กรุงเทพฯ คาดว่าจะเคลื่อนย้ายได้ภายในวันที่ 4 ก.ค.นี้ โดยมีแผนจะส่งตัว นพ.ณรงค์ขึ้นเครื่องบินโดยสารจากจังหวัดนครพนม เข้ากรุงเทพฯ โดยขณะนี้ได้ประสาน รพ.ราชวิถีเตรียมรับผู้ป่วยแล้ว</p>
<p>สังคมออนไลน์</p>	<p>ยาเสพติดชนิดใหม่</p> <p>-มีการแชร์ข้อมูลว่า ขณะนี้มีสิ่งเสพติดชนิดใหม่ กำลังระบาดในหมู่วัยรุ่น นำมาผสมเครื่องดื่มเช่นชาเขียว, น้ำอัดลม ออกฤทธิ์มีเมามา ไม่มีกลิ่นเหล้า เป็นอันตรายต่อตับและไต ให้ตรวจสอบดูแลบุตรหลานด้วย โดยยานี้เป็นยาปลอมประสาท ใช้เป็นยานอนหลับ จัดเป็นยาเสพติดประเภท 1</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ยาผีบอก</p> <p>-เสนอข่าว ที่สวนลำไย บ้านสันเจริญ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย มีประชาชนเดินทางมาขอรับยาผีบอกรักษาสารพัดโรคกว่า 1,000 คนต่อวัน ซึ่งก่อนหน้านี้ นายอำเภอป่าแดด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้ามาตรวจสอบและส่งเจ้าหน้าที่มาสังเกตการณ์ ดูแลความสงบเรียบร้อย แต่เมื่อจะทำการบันทึกภาพ มีชายอ้างตัวเป็นที่ปรึกษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. สั่งห้าม โดยบอกว่าต้องขอหนังสือจากทางอำเภอและเจ้าของสวนก่อน ขณะที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ยังไม่มีสมุนไพรใดที่รักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ในขณะนี้ มีแต่สมุนไพรที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>สธ.ตั้งเป้าผ่าตัดวันเดียวกลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุข (MOPH 4.0) โดยเน้นการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค พร้อมให้โรงพยาบาลใหญ่พัฒนาระบบการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (one day surgery) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally invasive surgery) ยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงของประชาชน ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับวิธีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ตั้งเป้าหมายภายในปี 2564 ทุกเขตสุขภาพมีโรงพยาบาลศูนย์อย่างน้อย 1 แห่ง เป็นเลิศด้านการผ่าตัดแบบวันเดียว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กลับและการผ่าตัดแผลเล็ก ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย 1,267.50 ล้านบาท ใน 5 ปี โดยแต่ละเขตสุขภาพผ่าตัดวันเดียวกลับได้ 5,000 รายต่อปี และผ่าตัดแผลเล็ก 1,000 รายต่อปี ซึ่งจะช่วยให้ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าไข้ได้เป็นอย่างดี
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	ชุมชนช่วยบำบัด“ผู้ป่วยจิตเวช” -เสนอสรุป นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตโดยชุมชนมีส่วนสำคัญอย่างมาก ถ้าคนในชุมชนเข้าใจและยอมรับว่าอาการแปลก ๆ ที่เห็นคือการเจ็บป่วยด้านสุขภาพใจ เป็นโรคก็ไม่ใช่หนี ไม่ดูถูก ไม่ว่า แต่จะนำคนเหล่านี้รักษา และเมื่อผู้ป่วยผ่านการดูแลรักษากลับมาสู่ชุมชนแล้ว ชุมชนก็จะเข้าใจ ไม่รังเกียจ และให้โอกาสได้มีที่ยืนในสังคม
ข่าวสด	รพ.พระราชรัฏฐ์ -เสนอข่าว นพ.วิชัย อัครภาคย์ ผอ.โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวถึงแนวคิดรพ.พระราชรัฏฐ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่า จากการพูดคุยกับคนในพื้นที่พบว่าเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ถึง 90% โดยตั้งเป้าให้มีคนในพื้นที่ร่วมขั้นต่ำประมาณ 10,000 คน จะช่วยให้มีงบฯ มาพัฒนารพ.และดูแลประชาชนถึง 10 ล้านบาท คาดว่าน่าจะมีคนเข้าร่วม 3-5 หมื่นคนได้ไม่ยาก ส่วนการร่วมบริจาคคนละ 1,000 บาท คิดว่าไม่น่าจะเป็นภาระมากเกินไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรึกษานักกฎหมายของ สธ. ว่าสามารถทำได้หรือไม่
เดลินิวส์	โรคไข้หวัดนก -เสนอข่าว กุลธิดา อyoungษ์อั้ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ไร่จรด อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่รพ.สต.ไร่จรด และรพ.สต.ช่องพิบูล ลงพื้นที่นำน้ำยามาฉีดไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนก
เดลินิวส์	เตือนอย่ากินเม็ดกระท้อน -เสนอข่าว เม็ดกระท้อนมีขนาดค่อนข้างใหญ่และลื่น หากไม่ระวังอาจไหลลงไปที่ติดคอจนทำให้หายใจไม่ออก หากหลุดเข้าไปในระบบย่อยอาหาร อาจไปทิ่มตำลำไส้ใหญ่ ทำให้ลำไส้ทะลุหรือฉีกขาด ถึงขั้นเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุขขอเตือนประชาชน อย่ากินเม็ดกระท้อนหรือเม็ดผลไม้ขนาดใหญ่อื่น ๆ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ หากเผลอกินเข้าไปแล้วถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที
ไทยโพสต์	ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลชรก. -เสนอข่าว นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยราชการทุกแห่ง เรื่องการขยายระยะเวลาให้ข้าราชการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวว่านาระบบของกรมบัญชีกลาง จากเดิมภายในวันที่ 30 มิ.ย.2560 เป็นวันที่ 31 ก.ค.2560 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่าน “ระบบการยื่นขอรับ บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์” ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://pws.cgd.go.th/EFiling ซึ่งกรมบัญชีกลางจะกำกับดูแลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยจะทำบัตรรักษาพยาบาลข้าราชการ เริ่มใช้เดือน ต.ค.2560 เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาทั้งหมดทั่วประเทศ
กรุงเทพธุรกิจ	อ้างเป็นตำรวจโทรหลอกให้โอนเงินปิดคดีจัดฟันเถื่อน -เสนอข่าว ตำรวจภาค 5 จับแก๊งค์คอลเซนเตอร์ อ้างเป็นผช.ภาค 5 โทรข่มขู่เหยื่อให้โอนเงิน ล่าสุดวานนี้ น.ส. สุวรรณา กองจันดา อายุ 23 ปี ได้พยานมงคล กองจันดา อายุ 70 ปี เจ้าของร้านตัดฟันเถื่อน เข้าแจ้งความที่ สภ. พระประแดง ว่าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา มีชายโทรมาหาอ้างว่าเป็น ร.ต.อ.บุญเลิศ เหล็กมา พนักงานสอบสวนคดีจับร้านตัดฟันเถื่อน ขอค่าใช้จ่ายจำนวน 4 หมื่นบาทเพื่อทำสำนวนปิดคดีให้ ระบุว่า ต้องจ่ายให้อำเภอพระประแดง 1 หมื่นบาท โรงพัก 1 หมื่นบาท และสจ.สมุทรปราการ 2 หมื่นบาท ด้าน ร.ต.อ.บุญเลิศ เจ้าของคดี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านั้นได้มีโทรศัพท์มือถือโทรเข้ามาอ้างว่าเป็นนายอำเภอ สอบถามเรื่องคดีร้านตัดฟันเถื่อน จึงได้อธิบายรายละเอียดให้ฟังทั้งหมดรวมถึงโทษทางคดีด้วย เบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเพื่อออกแกะรอยติดตามตัวมาดำเนินคดีแล้ว
ไทยโพสต์	คุม‘สตรีฟู้ด’ เยาวราช -เสนอข่าว ในวันที่ 19 ก.ค. 2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. จะมอบป้ายเยาวราชย่านอาหารปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการทดสอบ ประเมินมาตรฐานของสำนักอนามัย กทม. ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ กทม.กำหนด นอกจากครอบคลุมเรื่องสุขอนามัย ตั้งแต่การเริ่มต้นการประกอบอาหาร ไปจนถึงการทำความสะอาด

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ภาชนะ สิ่งแวดล้อม ราคาที่เหมาะสม ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ลูกจ้างต้องผ่านการอบรมด้วย โดยผู้ค้าต้องใส่ใจในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>หลักสูตรสหวิชาชีพ</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดทำหลักสูตรผลิตแพทย์ และบุคลากรสุขภาพแนวใหม่ ด้วยการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพเพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันของบุคลากรด้านสุขภาพมีความราบรื่น ทำให้ได้ฟัง ชักถาม และความคิดเห็นของผู้ที่เรียนร่วมกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในระบบสุขภาพได้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน</p>	<p>เรียนรู้ผลกระทบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านภาพยนตร์</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับ สคส. และคณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทำโครงการและกิจกรรมเรียนรู้ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง "A Royal Hangover" พร้อมวงเสวนาในหัวข้อ "เมาเคลื่อนเมือง เรียนรู้จาก UK" โดยเป็นการริเริ่มสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่สังคมในวงกว้าง โดยนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอังกฤษ มาตีแผ่แนวคิดหรือผลกระทบในหลากหลายแง่มุม กระตุ้นให้ผู้ชมได้คิดและมองปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรอบด้าน นำไปสู่การหาทางออกร่วมกัน เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่จะช่วยเตือนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงโทษ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด โดยเฉพาะการดื่มเหล้า</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch